

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 3 ก.ย. 2561 หน้า A3 เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

ลุ้นจับกลุ่มชิงแหล่งก๊าซ กรมเชื้อเพลิงฯหวังให้เกิดการแข่งขัน ประมูล2กลุ่มต่อแหล่ง

โพสต์ทูเดย์ - เกษตติ์ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเป็นโอเปอเรเตอร์แหล่งบงกช-เอราวัณ หลังปิดหีบดาดำรวม

นายวีระศักดิ์ ฟังรัมย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าขั้นตอนการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ว่า ชธ.ได้ทำการปิดหีบศึกษาข้อมูล (ดาดำรวม) เรียบร้อยแล้ว หลังจากทีเอกชนด้านสำรวจและชุดเจาะที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น (พรีคว) ที่จะเข้าเป็นผู้ดำเนินการหลัก (โอเปอเรเตอร์) ทั้ง 5 รายรวมทั้งบริษัทที่สนใจร่วมลงทุนกับผู้ผ่านพรีคว ได้ทยอยเข้าศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นแต่ละรายจะได้ไปทำข้อสรุปก่อนยื่นเสนอชื่อเข้าประมูลคือ

วันที่ 25 ก.ย. 2561

“ระหว่างนี้ต้องรอเอกชนอย่างเดียว ซึ่งยังไม่ทราบสัญญาณว่าใครจะจับกลุ่มกับใครบ้าง แต่ก็ยืนยันว่าอยากให้เกิดการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ อยากให้เอกชนยื่นแหล่งละ 2 กลุ่มเป็นอย่างน้อย เพื่อที่เราจะได้มีทางเลือก” นายวีระศักดิ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานระบุว่า การเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งนี้เชื่อว่าจะดำเนินไปตามระยะเวลาที่กระทรวงวางไว้ โดยหลังจากเอกชนยื่นประมูลแล้วกรมเชื้อเพลิงจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยจะประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะประมูลในเดือน ธ.ค.นี้

และลงนามสัญญาระบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) กับผู้ชนะการประมูลภายในเดือน ก.พ. 2562

สำหรับความเคลื่อนไหวของผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซฯ นั้น การจับกลุ่มของเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับความเจราจาของแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับแหล่งเอราวัณ เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตก๊าซฯ ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งบงกช ซึ่งล่าสุด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) จะยื่นทั้งแหล่งบงกชซึ่งเป็นสัมปทานเดิมที่บริหารอยู่ในปัจจุบัน และแหล่งเอราวัณที่อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มากกว่า 10% หากได้ข้อสรุปที่ลงตัวจะร่วมกับเชฟรอน

ในการประมูลแหล่งเอราวัณ นอกจากนี้บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ก็แสดงความสนใจร่วมเป็นพันธมิตรในการร่วมประมูลด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่เข้ายื่นข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นโอเปอเรเตอร์มีทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.สผ. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) และบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ และบริษัท โอเอ็มวี แอคทีฟเนวิเชิลส์คาฟ โดยแบ่งเป็นบริษัทที่สนใจเข้าร่วมประมูลในแหล่งเอราวัณ 5 ราย และบริษัทที่สนใจเข้าร่วมประมูลในแหล่งบงกช 4 ราย ■